

UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO
VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BQL-QLXHTHTĐT

Đà Nẵng, ngày tháng 7 năm 2020

V/v bài viết về công nghiệp, công nghệ cao
trên ấn phẩm “Đà Nẵng – Tiềm năng hấp
dẫn đầu tư”

Kính gửi: Tạp chí Thông tin và Phát triển

Ngày 21/7/2020, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng nhận được Công văn số 2354-CV/BTGTU ngày 16/01/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng về việc hỗ trợ tuyên truyền ấn phẩm “Đà Nẵng – Tiềm năng hấp dẫn đầu tư”. Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đánh giá cao đề xuất của Tạp chí Thông tin và Phát triển về việc thực hiện ấn phẩm nhằm tuyên truyền, cụ thể hóa Nghị quyết 43-NQ/TW của Bộ Chính trị và chủ đề năm 2020 “Tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư” của thành phố Đà Nẵng.

Để phối hợp thông tin về tiềm năng, thế mạnh các chủ trương, chính sách của thành phố trong lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, theo đề nghị của Tạp chí Thông tin và Phát triển, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng kính gửi nội dung bài viết số 5: “Đà Nẵng tăng tốc Khu công nghệ cao, đưa các Khu công nghiệp về đích” theo Phụ lục đính kèm.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng kính gửi Tạp chí Thông tin và Phát triển tổng hợp, biên tập và xuất bản./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trưởng ban, các Phó Trưởng ban (để b/c);
- Lưu: VT, QLXHTHTĐT (a.Hà).

TRƯỞNG BAN

Phạm Trường Sơn

Phụ lục
BÀI VIẾT SỐ 5

(Kèm theo Công văn số ~~1857~~ BQL-QLXTHĐT ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng)

Đà Nẵng tăng tốc Khu công nghệ cao, đưa các Khu công nghiệp về đích

Trong những năm qua, với sự đầu tư và hỗ trợ từ Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, Đà Nẵng xác định việc phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội là một trong những khâu đột phá, tạo đà cho sự phát triển của Khu công nghệ cao (KCNC) và các khu công nghiệp (KCN) Đà Nẵng.

Hiện nay, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng (Ban Quản lý) đang quản lý KCNC với diện tích 1.128,40 ha, 06 KCN hiện hữu (KCN Đà Nẵng, KCN Hòa Khánh, KCN Liên Chiểu, KCN Hòa Khánh mở rộng, KCN Hòa Cầm, KCN Dịch vụ thủy sản Đà Nẵng) với tổng diện tích 1.066,52 ha. Tổng số lao động đang làm việc trong KCNC và các KCN khoảng 72.264 lao động, trong đó: KCN: 71.491 lao động, KCNC: 773 lao động. Năm 2019, giá trị sản xuất công nghiệp đạt 44.000 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 71,4% thành phố); kim ngạch xuất khẩu đạt 969,845 triệu USD (chiếm 59,7% của thành phố), kim ngạch nhập khẩu đạt 872,448 triệu USD (chiếm 63,90% của thành phố), thu ngân sách đạt 4.991 tỷ đồng, chiếm 17,7% thu ngân sách địa phương của thành phố.

Được thành lập từ năm 2010, KCNC Đà Nẵng chính thức trở thành 1 trong 2 KCNC của cả nước được Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù theo Nghị định số 04/2018/NĐ-CP ngày 04/01/2018. Cơ chế này đã giải phóng tiềm năng phát triển của KCNC Đà Nẵng, tạo cú hích để nền kinh tế của cả khu vực miền Trung – Tây Nguyên phát triển mạnh mẽ. Theo đó, các nhà đầu tư là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đến đầu tư, làm việc tại KCNC sẽ được hưởng nhiều ưu đãi, hỗ trợ. Cụ thể, miễn toàn bộ tiền thuê đất cho cả thời hạn dự án đầu tư thuê đối với các dự án có công nghệ cao ưu tiên phát triển và sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển. Các nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư mới, đầu tư dự án nhà ở xã hội để bán, cho thuê, mua đối với người lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong KCNC sẽ được áp dụng thuế suất thu nhập DN 10% trong 15 năm; được miễn thuế 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo. Đặc biệt, các dự án đầu tư mới có quy mô 3.000 tỷ đồng trở lên được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong 30 năm; miễn thuế nhập khẩu hàng hóa để tạo tài sản cố định của dự án; miễn thuế nhập khẩu 5 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất (áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và đầu tư mở rộng)... Ngoài ra,

còn các ưu đãi về tín dụng đầu tư, ưu đãi về xuất nhập cảnh, về cơ chế huy động vốn đầu tư phát triển.

Các chính sách ưu đãi này cùng với công tác xúc tiến đầu tư được tập trung đẩy mạnh trong thời gian qua đã tạo tiền đề cho KCNC Đà Nẵng tăng tốc thu hút các dự án có quy mô lớn, có sức lan tỏa và phù hợp với sự phát triển của ngành công nghiệp, công nghệ cao của thành phố Đà Nẵng. Lũy kế đến nay, KCNC Đà Nẵng đã thu hút 21 dự án; trong đó có 11 dự án trong nước với tổng vốn đầu tư là 5.691 tỷ đồng (tương đương với khoảng 242 triệu USD), 10 dự án FDI với tổng vốn là 400,1 triệu USD. Tổng cộng, KCNC và các KCN đã thu hút 489 dự án, trong đó 361 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư hơn 24.400 tỷ đồng và 128 dự án FDI với tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 1,59 tỷ USD.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, mặc dù trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên toàn cầu, thu hút đầu tư vào thành phố Đà Nẵng vẫn có những tín hiệu khả quan. Trong các tỉnh, thành miền Trung - Tây Nguyên, Đà Nẵng dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong 6 tháng đầu năm 2020 với 118,5 triệu USD vốn đăng ký mới, chiếm 48,09% tổng vốn đầu tư của khu vực. Trong đó, có dự án Nhà máy sản xuất thiết bị y tế ICT VINA II đầu tư vào KCNC Đà Nẵng, vốn đầu tư đăng ký 60 triệu USD với mục tiêu sản xuất máy chụp cắt lớp CT nha khoa, động cơ máy mài dùng cho nha khoa, sản phẩm răng Implant (răng nhân tạo) và ghế nha khoa.

Đến nay, các lĩnh vực đã thu hút đầu tư vào KCNC có công nghệ cao như công nghệ cơ khí chính xác, công nghệ chế tạo vật liệu và sản phẩm cấy ghép can thiệp vào cơ thể con người, tự động hóa, nghiên cứu thiết kế, phát triển sản phẩm điện tử, công nghệ thiết kế chế tạo các vi mạch điện tử tích hợp, công nghệ chế tạo điện tử linh hoạt và đặc biệt là công nghệ chế tạo, sản xuất linh kiện hàng không, vũ trụ của Tập đoàn Universal Alloy Cooperation với tổng vốn đầu tư là 170 triệu USD, diện tích đất sử dụng là 10,6 ha. Kết quả đó bước đầu minh chứng tính tác động trong quyết sách của Chính phủ và sức thu hút, hấp dẫn đầu tư ở KCNC Đà Nẵng.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển KCNC đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 792/QĐ-TTg, định hướng phát triển KCNC là tăng cường đầu tư chiều sâu, tiếp tục hoàn thiện xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại các KCNC quốc gia, bao gồm: KCNC Hòa Lạc, KCNC TP. Hồ Chí Minh và KCNC Đà Nẵng. Theo đó, định hướng phát triển KCNC Đà Nẵng cần phải đảm bảo 3 cấu thành cơ bản, liên quan chặt chẽ gồm: Khu nghiên cứu và phát triển R&D làm nhiệm vụ dẫn dắt các nghiên cứu, thí nghiệm chuyển giao ứng dụng công nghệ, đào tạo đội ngũ chuyên gia công nghệ cao; Khu sản xuất các sản phẩm CNC theo nhu cầu của các cơ sở công nghiệp, khoa học và công nghệ trong nước và khu vực; Khu

thương mại – dịch vụ làm nhiệm vụ thương mại hóa các sản phẩm công nghệ, kiểm định, giao dịch, thương mại, chuyển giao công nghệ và các sản phẩm CNC, đầu mối xuất nhập khẩu và trung chuyển các sản phẩm công nghệ.

Trong thời gian tới Đà Nẵng ưu tiên thu hút vốn FDI vào các ngành nghề đón đầu cách mạng công nghiệp 4.0 như: Công nghiệp ICT, kỹ thuật số, kỹ thuật nano, công nghiệp sinh học, công nghệ cao và các dự án về nghiên cứu và phát triển (R&D) phù hợp theo Chương trình số 36-CTr/TU ngày 13/01/2020 của Thành uỷ Đà Nẵng liên quan đến thực hiện Chuyên đề “Phát triển công nghiệp CNC, xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tầm quốc gia, là khu đô thị sáng tạo – khoa học – công nghệ đạt đẳng cấp quốc tế, có sức cạnh tranh cao”. Theo đó, đặt mục tiêu giai đoạn 2020 – 2025 sẽ thu hút ít nhất 3 dự án có quy mô vốn trên 100 triệu USD, có sức lan toả vào KCNC, tỷ lệ đóng góp của KCNC Đà Nẵng vào GRDP của thành phố đạt tối thiểu 10% đến năm 2025. Đến năm 2030, phát triển KCNC Đà Nẵng đồng bộ với các KCNC Hoà Lạc và Thành phố Hồ Chí Minh, trở thành hạt nhân phát triển kinh tế - xã hội của khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Để tiếp tục tăng tốc bức phá hơn nữa, thành phố cần giải quyết được các vấn đề được đặt ra để có thể đẩy mạnh sản xuất công nghệ cao là phát triển công nghiệp hỗ trợ, đặc biệt là logistics và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Đối với việc thu hút đầu tư vào các KCN hiện hữu trên địa bàn thành phố đến nay, tỷ lệ lấp đầy đạt 86,45%. Tổng diện tích còn lại có thể cung cấp cho các nhà đầu tư là 109,40 ha, tập trung chủ yếu tại KCN Liên Chiểu. Đây là KCN hiện có các ngành công nghiệp nặng, diện tích đất manh mún, phân tán nhỏ lẻ và thời gian hoạt động còn lại của dự án ngắn (đến ngày 12/12/2046) nên rất khó khăn trong việc kêu gọi các dự án đầu tư có quy mô lớn, hàm lượng công nghệ cao, công nghiệp sạch.

Để giải quyết bài toán này, thành phố đã phê duyệt Đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các KCN thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, định hướng đến năm 2025, trong đó thành phố sẽ tập trung triển khai các thủ tục chuyển đổi và hoàn thiện KCN hỗ trợ KCNC Đà Nẵng, lựa chọn nhà đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng 03 KCN mới (Hòa Cầm – Giai đoạn 2, Hòa Ninh và Hòa Nhơn) với tổng diện tích sử dụng đất hơn 800 ha và tổng vốn đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng. Đồng thời, thành phố cũng sẽ ban hành Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 làm cơ sở để tập trung đẩy mạnh phát triển lĩnh vực này, phù hợp với định hướng phát triển thành phố Đà Nẵng tại Nghị quyết số 43-NQ/CP ngày 24/01/2019.

Đối với phát triển hạ tầng logistics, Đà Nẵng cần phát huy hơn nữa vai trò của Nhà nước trong định hướng, hỗ trợ và quản lý phát triển các trung tâm

